
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 190  —  190. mál.

Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um Byggðastofnun.

Frá Önnu Kristínu Gunnarsdóttur.

1. Hvað líður gerð úttektar á starfsemi Byggðastofnunar sem ráðherra boðaði í svari við
fyrirspurn í máli nr. 714 20. apríl 2005?

2. Liggi niðurstöður fyrir, hvernig er þá fyrirhugað að nýta þær og hefur sú vinna hafist?
3. Hvar eru niðurstöður aðgengilegar fyrir þingmenn, liggi þær fyrir?


